



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล

**เพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ
เรื่อง ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ**

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ อัตรา และเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ อัตรา นั้น คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจพิจารณาแล้วปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นในตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากผู้สมัครมิได้แสดงเอกสารประกอบการสมัครที่แสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ตามระยะเวลาที่กำหนด

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ข้อ ๔.๒ จึงให้ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ตามประกาศฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ จะพิจารณาดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ อีกครั้งในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยมิได้ตัดสิทธิในการสมัครของผู้สมัครตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ ประกาศ เมื่อ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท)

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง
ผู้จัดการหน่วยธุรกิจและรองผู้จัดการหน่วยธุรกิจ